

## ^o^ ต้นไม้เสริมสิริมงคลและเสริมทิศทาง ^o^

นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ย. 2552

### ต้นไม้เสริมสิริมงคลและเสริมทิศทาง

วิธีแก้ไขดวงจ้ยด้วยการเสริมโชคลาภสิริมงคลที่ดีที่สุดคือการใช้ต้นไม้ ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลด้วยแล้ว ทุกครั้งที่เรียกก็เท่ากับเพิ่มความป็นสิริมงคลมากขึ้น แม้จะเป็นเพียงต้นไม้พื้นบ้านธรรมดาๆก็ตาม ดีกว่าปล่อยให้พื้นที่ว่างไว้เฉยๆ อย่างน้อยการไต่รดน้ำต้นไม้ก็เท่ากับเป็นการออกกำลังกายไปในระดับหนึ่ง เมื่อต้นไม้ให้ผลคือออกดอกหรือให้ผลได้จริงๆ หากเป็นผลไม้ที่รับประทานได้ ย่อมเป็นที่ชื่นชมเมื่อเห็นต้นไม้หรือผลไม้ในวันใดวันใดคิน สำหรับผู้เขียนแล้วเพียงแคเห็นตุ้มตาที่จะเกิดดอกก็เฝ้ารอวันที่ดอกไม้จะผลิบานให้ความหอมชื่นใจ ลำดับแรกคือคิดถึงเงาเงาที่เงาทางเราได้ดมดอกไม้หอมด้วยฝีมือปลูกของเรา ลำดับต่อไปหากมีมากพอก็จะได้เด็ดไปถวายพระ นอกจากไม่ต้องซื้อหาแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆว่าเป็นฝีมือการดูแลรักษาของเรา



#### อัญชัน

ดอกไม้บางต้นที่แนะนำนอกจากไปเสริมสิริมงคลโชคลาภแล้ว ยังนำไปช่วยแก้หรือเสริมทิศทางในเรื่องสีหรือเรื่องเบญจธาตุ เพื่อให้สีของตนหรือดอกไม้มาแก้ไขหรือเสริมทิศทางให้เข้ากับพื้นที่ๆมีอยู่ ซึ่งจะแนะนำเป็นเบื้องต้นไว้ทั้ง ๘ ทิศเฉพาะทิศหนานเป็นหลัก คือเพื่อต้องการให้เสริมด้านหนานบ้าน หรือทางเขานานเป็นหลัก ซึ่งทานสามารถนำสีของดอกไม้ในแต่ละทิศไปเสริมทิศด้านอื่นๆได้ด้วยหากต้องการ

**ทิศเหนือเป็นทิศของธาตุน้ำ** เป็นสีดำ น้ำ เงิน หรือสีฟ้า จะใช้สีของธาตุน้ำมาเสริมก็ได้เช่น ดอกไม้ที่มีสีฟ้าหรือน้ำเงิน เช่นอัญชัน ( สีน้ำเงิน ) หรือไฮเดรนเยีย ( ดอกสีฟ้า ) ดอกฟอรเกตมีนอต ( ม่วงอมฟ้า ) สร้อยฟ้า ซึ่งหนาดำของดอกคล้ายๆกระทกรก ไม่เคยติดลูก เป็นต้น

**ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศธาตุดิน** ดินของจีนเป็นดินที่เป็นสีส้มปนเหลือง จึงสามารถใส่ดอกไม้สีส้มหรือสีเหลืองมาเสริมได้ เช่นดอกดาวเรือง ( มีทั้งเหลืองและส้ม ) ดาวกระจาย ดาวกระจายซอน ไปยเขียนสีเหลือง กุหลาบเหลือง กุหลาบส้ม บานบุรี ทองอุไร เข็มสีเหลือง ผกากรอง หางนกยูงสีเหลือง เยอบีร่า พุดบุษยซึ่งเป็นสีเหลืองทองเข้มและหอมแรงมาก ลีลาวดีสีเหลืองนวล พวงแสดสีเหลืองอมส้มเป็นไม้เลื้อย แมแต่สมูจิตที่มีลูกสีเหลืองเต็มต้นก็นำมาประยุกต์ใช้ได้ อีกประการหนึ่งคนจีนนิยมนำสมมาไหว้อยู่แล้ว เมื่อออกดอกออกผล ยังนำมาไหวบูชาพระหรือเจ้าที่ได้อีกด้วย

**ทิศตะวันออกเป็นทิศธาตุไม้** สีเขียว เราคงไม่เน้นหาดอกไม้สีเขียว แต่ไปเน้นต้นไม้ประดับที่สีเขียวและชื่อมงคลแทน เช่นวาสนา เสริมโชคลาภสำหรับคนที่มียศตำแหน่งหรือรับราชการ ต้นวาสนาที่ถ่ายภาพมาเป็นวาสนา ๙ ยอดซึ่งหายากมากกว่าจะเลี้ยงได้เท่านี้ นอกจากนี้ยังมีเฟิร์นขาหลวง สำหรับคนรับราชการเช่นกัน

## ใบกว้างยาวสักหนอย สีเขียวอมเหลือง



### ขจร



### บานบุรี

สำหรับร้านค้าให้คนนิยมขึ้นชอบก็ใช้ต้นมะยมหรือต้นนางกวักเพื่อช่วยดันโชคลาภได้ดี ข้อสำคัญหาง่ายปลูกง่ายด้วย อีกต้นที่ถ่ายภาพมาคือต้นจิ้ง โมนี่ฟังชื่อแปลกๆเป็นไม้ท้องถิ่นของทางจันทบุรี มีกวางตุ้งไว้บริเวณที่ทางมาทุ่งหรือมุมที่ขาดแหว่งได้ดี ช่วยลดพลังร้ายของมุมที่แหลมคมได้ดีอีกด้วย แถมนักด้วยเศรษฐีขอทรัพย์ตนแมจากที่เคยถนภาพตนลูก มาลงใหญ่ในหนังสือ “ฮวงจุ้ยการุเงิน” แล และต้นลูกอีกต้นหนึ่งซึ่งเติบโตตามกาลเวลาพออดนมกันได้ ต้นนี้หากโดนแดดแรงมากจะแห้งหมด ต้นลูกที่ผู้เขียนได้มาถึงอกงามดีอยู่ ช่วงหลังๆแดดแรงมากทำให้ใบเหลืองไปเกือบหมด ต้องแต่งกิ่งและเอาเขารมแดดให้ดูแสงบางตามสมควร และใส่ปุ๋ยบำรุงบาง อีกต้นคือกระดังงา และกระดังงาสงขลาที่หน้าตาละม้ายกันมาก ดอกนั้นเขียวอมเหลือง จะจัดเป็นเขียวของธาตุไม้ก็ได้ เพราะออกเขียวมากกว่าเหลือง แต่ตอนหอมจัดวันเดียวจะเป็นสีเหลืองสักหนอยแล้วก็โรย

## ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศของธาตุไม้ ใช้ต้นไม้ของทิศตะวันออกได้เช่นกัน



### พวงชมพู

**ทิศใต้ เป็นทิศธาตุไฟ** ร้อนแรงสีก็คือสีแดงสด ส้ม ชมพู หากมีพื้นที่สามารถลงไม้ใหญ่ได้เช่นหางนกยูงซึ่งมีทั้งแดง ส้มและชมพู สวนทองเหลืองลาย ( ดอกสีแดงแซมหรือดอกปาริชาติ-ต้นไม้อสุรคในสวนของพระอินทร์ จากหนังสือกามานิต-วาสสิฎฐีก้าวไวว่าใครได้กลิ่นแล้วสามารถระลึกชาติได้ ) โชคดีได้ภาพตอนออกดอกมาให้ชมด้วย หากบ้านพื้นที่น้อยคงปลูกไม่ได้ ก็ให้ไปใช้ไม้ต้นเล็กแทน ต้นไม้ที่เปลี่ยนชื่อแล้วต่อไปนี้มีแต่ในตำนานว่า “ลั่นทม” กลายมาเป็น “ลีลาวดี” มีทั้งแดง ชมพู ชมพูอมส้มมากมายหลากหลายสายพันธุ์เอามาฝากกัน ดนตรีสมาสแต่เดิมเขียวไปทั้งต้น เวลาออกดอกใบหรือกลีบดอกจะกลายเป็นสีแดงเกือบทั้งต้นแทบหาสีเขียวไม่เจอ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว



### ใบละบาท

ไม้ดอกต้นเล็กสีแดง ส้ม ชมพูมีเยอะแยะมากมายให้เลือก ทั้งหอมและไม่หอมนับตั้งแต่กุหลาบเจ้าแม่แห่งความรักและงาม ชวนชมสีชมพูแปร๊ด ชมพูอ่อน บานไม่รู้โรยสีบานเย็นซึ่งเป็นสีร้อนหนึ่งในธาตุไฟเหมือนกัน ไปยเขียนสีแดงและส้มหรือแดงอ่อน บานชื่น เฟื่องฟ้าชมพู บานเย็น พวงแสด พวกไม้ประดับก็มีบอนสีต่างๆใช้ใบสีๆแก่เคล็ดแทนดอก พวกเข็มก็ไม่น้อยหน้ามีหลากสีเช่นเข็มแดง เข็มสีส้ม เข็มสีชมพูเป็นต้น

ผู้เขียนไปได้เข็มสีชมพูนี้มาด้วยความบังเอิญ เหตุเพราะไปเจอฝังมาทำรังอยู่พอดี

ได้โอกาสถ่ายภาพไว้ คนโบราณกล่าวไว้ว่าหากเจอมิ่งทำรัง ณ ต้นไม้ใด ให้เอาข้าวตอกดอกไม้และผ้าสามสีรับขวัญ  
ขอพรให้เกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคล ( อย่าไปไล่เป็นอันขาด จะบานแตกสาแหรกขาด )  
เมื่อมาอายุก็ขอให้อยู่ดีมีสุขนำโชคลาภมาให้ และเมื่อจะจากไป ก็ขอให้ทิ้งโชคลาภเอาไว้  
ทั้งนี้เราไม่รู้ว่ามิ่งจะทิ้งรังไปเมื่อไหร่ อธิษฐานเอาไว้แต่แรก ด้วยเหตุที่ว่าเวลาที่รังจะหลุดตัวเองอายุ  
เลยอธิษฐานไวล่วงหน้าเป็นการป้องกันไว้ก่อน ก็ให้ขอคิดของโบราณเอาไว้ “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่”



## หิริญญิการ



## มะลูลี

**ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นธาตุดิน** ก็ไปเลือกใช้ของทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้เช่นกัน

ทิศตะวันตกเป็นทิศธาตุทอง สีประจำคือสีขาว ไม้ดอกสีขาวทั้งหมด  
ซึ่งล้วนเป็นสีของดอกไม้หอมแทบทั้งนั้นเลือกได้ตามชอบ เช่นมะลิทั้งซอห์นและไม่ซอห์น พุดพิชญา พุด พุดซอห์น  
พุทธรักษา พุดกุหลาบ ราชวดี ชวนชมสีขาว ลีลาวดี หิริญญิการ จำปี กุหลาบ ป๊อป โมกทั้งซอห์น ไม่ซอห์น โมกพวง  
และรสสุคนธ์ เป็นต้น จะเป็นไมหอมทั้งสิ้น แม้ไม่ไทยๆที่ไม่ค่อยเห็นอย่างนางแย้ม ชมนาด คัดเคา  
ก็เป็นเป็นไมหอมเช่นกัน

**ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศธาตุทอง** เช่นเดียวกับทิศตะวันตก ใช้ไม้ดอกสีขาวร่วมกันได้

นอกจากนี้ก็มีไม้ประดับที่เป็นใบ และมีชื่ออันเป็นมงคลก็นำมาเสริมโชคชะตาได้เช่นใบเงิน ใบทอง  
ใบนาค ใบสามกษัตริย์ เงินไหลมา ทั้งแบบเลื้อยลงพื้นหรือให้เลื้อยบนต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งมีवानเถาวัลย์หลงมาฝาก  
สีของดอกจริงเป็นม่วงแดง ปลูกทิศใต้ก็ได้ หรือปลูกไว้มุมการเงินก็ได้  
หากปลูกหน้าบ้านเอาแค่อ้อมคูทิศใต้เรียกลูกคาก็ได้ มีผู้เลวามีทั้งตัวผู้และตัวเมีย พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้มา  
กว่าจะปลูกขึ้นสามรอบ เวลางอกงามเจริญดีมากเพราะนำลงดิน แต่ก่อนนำใส่ไว้ในกระถาง  
ตอนนี้ซุ่มที่ทำไว้ให้เกือบจะโคนแล้วเพราะรับน้ำหนักไม่ไหว  
การปลูกวานเถาวัลย์หลงนี้มีขอหามาวออย่าเดินข้ามเป็นอันขาด ไม้นี้เป็นไม้ป่าบนภูเขา  
เชื่อกันว่าหากเดินป่าแล้วเดินข้ามต้นเถาวัลย์หลงนี้จะหลงทางกลับบ้านไม่ถูกเอาทีเดียว



## ช่องนาง



## อมรเบ็กฟ้า

ก่อนจะปลูกต้นไม้ใดควรพิจารณาดูก่อนว่าพื้นที่ที่มีเพียงพอกับความใหญ่โตของต้นไม้ในวันข้างหน้าไหม  
กันพื้นที่สำหรับการโตของตนไม่สักหน่อย เพราะเมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หากปลูกในที่จำกัดนอกจากไม่ได้ผลแล้วยังเสียเวลา  
หากปลูกไกลบ้านเกินไปต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะให้คุณกลับทำให้บ้านทรุดและแตกราไปอีก

หรืออาจไปปรึกษาหรือตัวบ้านไปด้วย กลายเป็นเส้นทางให้ขโมย ขึ้นบ้านได้ง่าย และหากปลุกไปใกล้บ้านข้างเคียง รากไปชอนไชบ้านเขา จะเกิดการฟ้องร้องกันในวันข้างหน้าได้ หรือไม่ใหญ่อย่างตงหนกยูงนั้นงูเขียวชอบอาศัย หากปลุกไกลบ้านงูมักเลื้อยเข้าไปอาศัยได้ จึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อต้นไม้มาปลูก

หากต้องการเสริมให้ใกล้ตัวที่สุดคงต้องหาไม้ประดับใส่กระถางเล็กๆ ใ้มุมโต๊ะทำงานที่ไม่เกะกะการหยิบจับข้าวของ หรือไว้มุมห้องขวามือในสุดของห้อง (เวลาดูให้เห็นหน่อออกหน้าห้อง) หรือที่เรียกว่าเสริมมุมการเงินและความมั่นคงนั่นเอง



### แก้วเจ้าจอม

และหากอยากได้เป็นสีสำหรับเสริม ก็คงต้องหาดอกไม้เบญจมาศ หรือดอกไม้ ๕ สีมาจัดแจกันวางไว้ในมุมที่ต้องการเสริม จะเล็กหรือใหญ่ก็สุดแต่สถานที่ๆจะวาง ถือว่าช่วยแก้เคล็ดได้โดยไม่ทำให้บ้านหรือที่ทำงานรกรุงรังเป็นที่สุด เลือกลูกอย่างที่ชอบที่สุดและเหมาะสมที่สุด บางคนอยากให้ดีมากจนรับไม่ได้เพราะมากเกินไป และการจัดวางก็ขัดกันเอง เช่นทั้งต้นไม้ ดอกไม้ อ่างปลา น้ำพุ น้ำตก ลูกคริสตัล ระฆังลม กระจก ฯลฯ แทนที่จะเสริมกลับทำลายเพราะของแต่ละอย่างมีทิศทางของเขา ไม่ใช่วางอยู่รวมกันทั้งหมด ชีวิตก็เลยยุ่งเหยิงหนักหนาสาหัสเขาไปอีก

ที่มา [www.homemax.co.th/tips/tip\\_6.html](http://www.homemax.co.th/tips/tip_6.html)

link: <http://charyen.com/jukebox/play.php?i>